



**Thư của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  
gửi các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo, cán bộ, công chức,  
viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo của tỉnh Tiền Giang  
qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống  
ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023)**

-----

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang trân trọng gửi đến các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Tuyên giáo của tỉnh qua các thời kỳ lời thăm hỏi sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Nhìn lại chặng đường vẻ vang 93 năm qua, công tác Tuyên giáo thực sự đã trở thành một trong những công tác trọng yếu của Đảng, luôn gắn liền với quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng, với cuộc đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh của Nhân dân ta trong bảo vệ đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong từng giai đoạn lịch sử, cơ quan chuyên trách làm công tác Tuyên giáo của Đảng đã có thay đổi tên gọi và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng Việt Nam, nhưng bản chất và sứ mệnh lịch sử không bao giờ thay đổi. Chúng ta vô cùng tự hào dù ở bất kỳ giai đoạn nào, hoàn cảnh nào, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo đã trở thành những chiến sĩ trung kiên trên mặt trận tư tưởng, văn hóa góp phần tạo nên “Dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ”, một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Với phương châm, khẩu hiệu hành động của ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Tuyên giáo tỉnh nhà đã không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo; khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Công tác tham mưu cho cấp ủy với vai trò **“đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”** ngày càng hiệu quả và tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng. Nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo luôn được đổi mới, sát với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn; công tác thông tin, tuyên truyền định hướng tư tưởng kịp thời và chính xác góp phần đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống; công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được chú trọng đầy mạnh, đạt hiệu quả thiết thực, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời, khơi dậy tinh thần yêu nước, lao động, sáng tạo của Nhân dân, giữ vững ổn định kinh tế, an ninh

chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Những kết quả, thành tích đạt được trong thời gian qua có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và sự tin cậy, giúp đỡ của cán bộ, Nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, sự đóng góp, nỗ lực, cố gắng không ngơi nghỉ của các thể hệ cán bộ làm công tác Tuyên giáo tỉnh nhà, nhất là các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo qua các thời kỳ đã tạo nền tảng vững chắc cho ngành Tuyên giáo Tiền Giang hôm nay. Nhiều tập thể, cá nhân trong ngành Tuyên giáo vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng các phần thưởng cao quý; nhiều đồng chí đã trưởng thành, trở thành cán bộ lãnh đạo của tỉnh, các địa phương, đơn vị.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, xin trân trọng ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà hệ thống các cơ quan Tuyên giáo, những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng đã nỗ lực, đạt được trong 93 năm qua. Xin gửi lời cảm ơn, trân quý đến các đồng chí nguyên lãnh đạo, nguyên cán bộ ngành Tuyên giáo Tiền Giang đã luôn đồng hành, góp ý xây dựng cho ngành Tuyên giáo tỉnh nhà. Đặc biệt, xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, cấp ủy các cấp luôn dành sự quan tâm, chia sẻ, lãnh đạo, chỉ đạo ngành Tuyên giáo của Đảng bộ.

Tự hào về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, kế thừa, phát triển đội ngũ cán bộ Tuyên giáo của tỉnh sẽ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, để xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết đại hội XIII của Đảng.

Bằng tinh thần trách nhiệm, tình cảm và sự tin tưởng, kỳ vọng vào sự phát triển của công tác Tuyên giáo tỉnh nhà, toàn ngành Tuyên giáo Tiền Giang hãy **“Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”**. Kính chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc ngành Tuyên giáo tỉnh nhà lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới.

**Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang**